

บันทึกการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน
สมานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ รับทราบ เรื่อง
ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙ - ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕)
และสมัยประชุมที่ ๑๐๓ - ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทำงาน
(RECOMMENDATION 200 : RECOMMENDATION CONCERNING HIV AND AIDS AND THE WORLD
OF WORK)

๒. ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๑ ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน
(RECOMMENDATION 201 : RECOMMENDATION CONCERNING DECENT WORK FOR DOMESTIC
WORKERS)

๓. ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยฐานความคุ้มครองทางสังคม (RECOMMENDATION
202 : RECOMMENDATION CONCERNING NATIONAL FLOORS OF SOCIAL PROTECTION)

๔. ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมสำหรับการปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ (RECOMMENDATION 203 : RECOMMENDATION ON
SUPPLEMENTARY MEASURES FOR THE EFFECTIVE SUPPRESSION OF FORCED LABOUR)

๕. ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ
(RECOMMENDATION 204 : RECOMMENDATION CONCERNING THE TRANSITION FROM
THE INFORMAL TO THE FORMAL ECONOMY)

(ตามธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา ๑๙ วรรค ๕ (ข) (ค) และวรรค ๖ (ข) (ค))
เนื่องจากข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฯ ทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
และปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ ประธานของที่ประชุมจึงขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ออกไปก่อน

- ที่ประชุมรับทราบ

(โปรดพลิก)

ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม จากนั้นประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี (ระเบียบวาระที่ ๓.๒) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เนื่องจากประธานคณะกรรมการการวิสามัญ (นายอรรถ ทัศนัญชลี) ตัดภารกิจสำคัญจึงขอลើนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมสภา ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิก เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๙ (๒) ขอนำระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานของที่ประชุมจึงดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๒) หลังจากประธาน คณะกรรมการฯ (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการพาณิชย์ได้ชี้แจงประกอบการ เสนอรายงานฯ โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว ประธานคณะอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ (นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี) ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ รับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ ๒ : ด้านผลกระทบต่อคนพิการ ซึ่งคณะกรรมการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) หลังจากประธาน คณะกรรมการฯ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) ได้มอบหมายให้รองประธานคณะกรรมการฯ (นายมนต์เชียร บุญตัน) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการคนพิการได้ชี้แจงประกอบการ เสนอรายงานฯ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ค้างพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องอื่นๆ โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วน และเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ นาฬิกา



(นางวรรัตน์ อติแพทย์)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>